
sþ. 35. Fyrirspurnir. [34. mál]
I. Til samgönguráðherra um Djúpveg.

Frá Karvel Pálmasyni.

Hvenær má vænta þess, að ákvörðun verði tekin um tengingu Djúpvegar við
aðalþjóðvegakerfi landsins?

II. Til heilbrigðisráðherra um fóstureyðingalöggjöfina.

Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.

1. Hvenær er að vænta reglugerðar með fóstureyðingalöggjöfinni?
2. Hvað líður framkvæmd á þeim kafla laganna, sem fjallar um ráðgjöf og

fræðslu?


